

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๒๕๖๕

กวด. 108.7

๒5 1.ค. 65

13.35น.

สคค.

ส่ง : กวด.

รับที่ : ๕7597/65

25 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แลกเปลี่ยนแสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๖๔๖

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง แลกเปลี่ยนแสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการของแลกเปลี่ยนแสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนแสดงเจตจำนงในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในแลกเปลี่ยนแสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย และการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากสัตว์ ซึ่งสามารถเสริมภารกิจด้านการป้องกัน และควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยแนวคิดด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อป้องกันและควบคุมโรค เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายในภาคส่วนของสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส และยับยั้งบทบาทของประเทศไทยด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของแลกเปลี่ยนแสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนแสดงเจตจำนงในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการได้

/โดยไม่ต้อง...

โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในแถลงการณ์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้แถลงการณ์แสดงเจตจำนงดังกล่าว เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในโอกาสแรก โดยพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามภารกิจเท่าที่จำเป็น คำนึงถึงความประหยัด และประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ตลอดจนการพิจารณานำแหล่งเงินนอกงบประมาณ การหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th